

ข้อมูลโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร (พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานเขตภาษีเจริญ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ.	ชื่อโครงการ	วิธีดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมาย		งบประมาณ
			ประเภท	จำนวน	
2566	1. โครงการภาษีเจริญร่วมใจขับซี ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์	<ol style="list-style-type: none"> <li>เขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร</li> <li>ติดต่อประสานงานกับวิทยากรเพื่อบรรยายให้ความรู้แก่ กลุ่มเป้าหมาย</li> <li>ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงเรียนวัดจันทร์ ประดิษฐาราม โรงเรียนวัดอ่างแก้ว(จิบปานขำ) โรงเรียนวัด ชัยฉิมพลี และวินรถจักรยานยนต์สาธารณะ</li> <li>จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการภาษีเจริญร่วมใจขับซี ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์</li> <li>สรุปผลการอบรมโครงการ</li> <li>รายงานผลการดำเนินโครงการ</li> </ol>	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 และ วินจักรยานยนต์สาธารณะ	400 คน (ประเภทละ 200 คน)	83,950 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.	ชื่อโครงการ	วิธีดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมาย		งบประมาณ
			ประเภท	จำนวน	
2566	2. โครงการการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการป้องกันโรคที่เกิดจากขยะมูลฝอย	<p>1. จัดทำโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากขยะมูลฝอย</p> <p>2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสาธิตและจัดทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอยอินทรีย์และอุปกรณ์สาธิตการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อกำจัดขยะเศษอาหาร</p> <p>3. ประชุมทีมงานวิทยากรดำเนินการเพื่อเตรียมแผนในการจัดกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>4. จัดกิจกรรมให้ความรู้ผู้นำชุมชน/แกนนำครัวเรือน เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยทั้ง 4 ประเภท สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอยอินทรีย์และให้ความรู้การเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อกำจัดขยะเศษอาหาร กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 510 คน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน/แกนนำครัวเรือนจำนวน 510 คน วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ 2 คน ระยะเวลา 2 วัน ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม (กำหนดการอบรมตามเอกสารแนบโครงการ)</p> <p>5. ติดตามและประเมินผลโดย</p> <p>1) แกนนำชุมชน/แกนนำครัวเรือน ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยหลังจากเข้ารับการอบรม โดยวัดจากการทำแบบทดสอบหลังการทำกิจกรรม ผ่าน 60% ของจำนวนข้อสอบในแบบทดสอบ</p> <p>2) จำนวนชุมชนที่มีการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะเศษอาหารโดยการทำน้ำหมักชีวภาพ และเลี้ยงหนอนแมลงวันลายกำจัดเศษอาหารในชุมชนหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>6. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเขตหรือกรุงเทพมหานคร</p>	ผู้นำชุมชน/แกนนำครัวเรือน 51 ชุมชน ชุมชนละ 10 คน	510 คน	359,660 บาท